

ไอเดียการจัดตกแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่

นำเสนอเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560

พอใกล้ช่วงปีใหม่ การตกแต่งบ้านให้สวยงามนั้นนอกจากจะช่วยทำให้บ้านดูสดใส น่าอยู่แล้ว บ้านที่สะอาดสะอ้านยังถือเป็นสิริมงคลต้อนรับสิ่งดีๆ ที่จะมาพร้อมกันปีใหม่อีกด้วย หากใครกำลังมองหาไอเดียแต่งบ้านง่ายๆ ที่ดูสวยงาม สามารถทำได้ด้วยตัวเอง และราคาไม่แพง เราได้รวบรวมการจัดตกแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่มาให้คุณทางด้านล่างนี้

อย่างไรก็ตามก่อนการตกแต่งบ้าน อย่าลืมทำความสะอาดให้บ้านดูสะอาดเรียบร้อย พร้อมต้อนรับสิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวตามความเชื่อของคนไทย เช่น การทำความสะอาดหิ้งพระ การเช็ดกระจก การจัดโต๊ะทำงานใหม่ โดยคุณควรหาวิธีการทำความสะอาดตามซอกมุมต่างๆ ให้ปราศจากฝุ่น หยากใย และวิธีทำความสะอาดส้วมไม่พึงประสงค์ต่างๆ อย่าง วิธีกำจัดจิ้งจกหรือแมลงสาบ สำหรับใครที่กำลังมองหา [วิธีกำจัดจิ้งจกง่ายๆ](#) สามารถอ่านได้ที่นี้



ป้ายกระดาษ/ข้อความติดผนัง

คุณสามารถนำกระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญเหลือใช้มาตัดเป็นรูปทรงที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทรงสามเหลี่ยม หรือตัวอักษรที่ต้องการ จากนั้นเจาะรูบนกระดาษแล้วร้อยกระดาษเข้าด้วยกันด้วยเชือก ด้าย หรือไหมพรมสีสนับสไตส์ เพื่อใช้ห้อยติดตามผนัง หรือคุณสามารถนำกระดาษมาติดด้วยเทปกาวย์ที่ออกแบบมาเพื่อติดผนังโดยเฉพาะซึ่งสามารถลอกออกได้ง่ายก็ได้เช่น

นกัน

ของประดับบ้านทำเอง

หาวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวด หรือกระป๋องที่ไม่ใช้แล้ว มาพันธ์หรือพันธ์ตามใจชอบ โดยเลือกพันธ์สีแดง เขียว เงิน หรือทอง เพื่อสร้างบรรยากาศแบบเทศกาลให้กับบ้าน นอกจากนี้คุณยังสามารถตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ทรายกากเพชร ติดเชือก ประดับของกระจุกกระจิกเพื่อความสวยงาม จากนั้นนำไปวางประดับไว้ตามมุมต่างๆ ของบ้าน

โมบายล์

คุณสามารถทำโมบายล์น่ารักๆ เพื่อนำมาห้อยจากเพดานด้วยตัวเอง โดยคุณสามารถนำวัสดุเหลือใช้ น้ำหนักเบา เช่น แผ่นซีดี ไม้อัด กริม หลอดไฟ หรือตัดกระดาษเป็นรูปทรงที่ต้องการ แล้วนำมาผูกเชือก ด้าย หรือไหมพรมเป็นรูปทรงที่ต้องการ ก่อนนำไปผูกไว้กับพัดลมเพดานเพื่อห้อยโมบายล์ คุณยังสามารถนำกระดิ่งเล็กๆ ไปผูกเพื่อให้โมบายล์เกิดเสียง เวลาโดนลมก็น่ารักไปอีกแบบ

สติ๊กเกอร์ติดผนัง

ปัจจุบันนี้ร้านเครื่องเขียนต่างๆ เริ่มมีสติ๊กเกอร์ติดผนังให้ได้เลือกซื้อมาตกแต่ง คุณสามารถลองหาซื้อสติ๊กเกอร์แบบติดกระจกโดยเฉพาะมาตกแต่งตามกระจก หรือหน้าต่าง เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่สวยงาม โดยจะเลือกเป็นลายเก๋ๆ ลายสัตว์น่ารักๆ หรือแม้กระทั่งตัวอักษรเอามาเรียงเป็นคำหรือข้อความที่ต้องการก็ได้เช่นกัน

แจกันดอกไม้

เพิ่มความสดชื่นในบ้านด้วยดอกไม้สวยๆ ใส่ไว้ในแจกันหรือภาชนะสวยๆ แต่หากคุณไม่ค่อยมีเวลาดูแลดอกไม้ คุณสามารถเลือกเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่าย ๆ เช่น ต้นกระบองเพชร หรือต้นคริสต์มาสสีแดงเขียวที่เข้ากับเทศกาล หรือจะเลือกหากิ่งไม้มาเรียงในแจกันให้สวยงาม แล้วตกแต่งเพิ่มเติมด้วยกระดาษรูปทรงต่างๆ ห้อยด้วยของตกแต่งชิ้นเล็กๆ ก็ดูแปลกตาไปอีกแบบ